
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลต้นมะพร้าว 

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี 25๖๑ 

วันพุธ ที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. 25๖๑ เวลา ๑๐.๐0 น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลต้นมะพร้าว 

********************************************** 
รายช่ือผู้มาประชุม 
 ๑ นายวิเชียร  ไกรวิลาศ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลต้นมะพร้าว 

๒. นายสาคร   ทัศมาลา  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลต้นมะพร้าว 
๓. นายประหยัด  บัวไสว  ส.อบต.หมู่ที่ ๑ 
๔. นายบุญช ู  บัวไสว  ส.อบต.หมู่ที่ ๒ 
๕. นายอภิสันต์  บัวไสว  ส.อบต.หมู่ที่ ๓ 
๖. นายแมน  พันธ์หริ่ง  ส.อบต.หมู่ที่ ๓ 
๗. นายประทีป  เณรตาก้อง        เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลต้นมะพร้าว 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายวงศกร  บัวไสว  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลต้นมะพร้าว 
๒. นายบุญย้อน  นิลน  าเพชร รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลต้นมะพร้าว 
๓. นายปรีชา  รักยิ่ง  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลต้นมะพร้าว 
๔. นางสาวอรุณรัตน์ อรุณสวัสดิ์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

  
รายช่ือผู้ลาประชุม 
 ๑.  นายอุทัย    เครือหอม ส.อบต.หมู่ที่ ๑ 
 ๒.  นายสายชล  กลิ่นอุบล ส.อบต.หมู่ที่ ๒  

รายช่ือผู้ขาดประชุม 
 - ไม่มี - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น. 

  เมื่อถึงก าหนดนัดประชุม เลขานุการสภาฯ ได้ตรวจสอบรายช่ือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลต้นมะพร้าว ผู้มาประชุมที่ลงลายชื่อไว้มีสมาชิกทั้งหมด ๖ คน ถือว่าครบองค์ประชุม ผู้ไม่มาประชุม ๒ 
คนและมีผู้ร่วมประชุม ๕ คน จึงเรียนเชิญประธานสภาฯ ขึ้นท าหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุม 
แล้วด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นายวิเชียร  ไกรวิลาศ  ขอให้เลขานุการสภาฯ แจ้งที่ประชุมทราบ   
ประธานสภาฯ  

นายประทีป  เณรตาก้อง  วันนี  ขอแจ้งสมาชิกสภาฯ  ร่วมต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการจากกรมส่งเสริมการ
เลขานุการสภาฯ   ปกครองท้องถิ่น ได้มาตรวจเยี่ยมองค์การบริหารส่วนต าบลต้นมะพร้าว โดยมา 
    ติดตามงานนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ และการบริหารศูนย์พัฒนา   
    เด็กเล็ก 

ที่ประชุม   รับทราบ 
    
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 

๔ ครั งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. 25๖๑ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม 25๖๑) 

นายวิเชียร  ไกรวิลาศ  ขอให้สมาชิทุกท่านได้ตรวจสอบ ส าเนารายงานการประชุมสภาฯ ครั งก่อน  
ประธานสภาฯ   ในคราวประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม 25๖๑ ว่า 
                                          มีข้อความใดแก้ไขหรือไม่ ถ้าหากไม่มี ขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

มติที่ประชุม   มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ ครั้งที่ ๑  ประจ าปี   
                                      พ.ศ. ๒๕๖๑  

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

    ๓.๑ พิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๑ 

นายประทีป  เณรตาก้อง  ๑.  เนื่องจากมีความจ าเป็นต้องมีการซ่อมแซมถนน  คสล. สายบ้านนาโพธิ์นอก
เลขานุการสภาฯ   ซึ่งขณะนี ถนนช ารุดเสียหายประชาชนได้รับความเดือดร้อน และปรับปรุงถนนดิน
    ซึ่งเป็นทางสัญจรเชื่อมต่อจากถนนคอนกรีตเดิมถึงคลองชลประทาน โดยจัดท า 
    โครงการซ่อมแซมถนน คสล.บ้านนาโพธิ์นอก พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางทั ง ๒ ข้าง 
    ปริมาณงานขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว  ๒๕.๐๐ เมตร  หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร 
    หรือมีพื นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๑.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง
    ทั ง ๒ ข้าง งบประมาณ ๔๒,๐๐๐ บาท 

  
           / ประธานสภาฯ 

 



- ๒ – 

    ๒. มีความจ าเป็นต้องแก้ไขและเพ่ิมเติมรายการวัสดุตามแบบแสดงปริมาณวัสดุ 
    และค่าแรง (บีโอคิว) ส าหรับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมราง
    ระบายน  าสายบ้านนายเสี่ยน หมู่ที่ ๑ ขนาดกว้าง ๓.๕ เมตร ยาว ๖๐ เมตร ลึก 
    หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑๐ ตร.ม. รางระบายน  าขนาดกว้าง 
    ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ฝาปิดเหล็กตะแกรงยาว ๕๕ เมตร งบประมาณ  
    ๓๐๔,๐๐๐  บาท 

     เนื่องจากการค านวณปริมาณวัสดุประเภทรายการเหล็ก ขนาดเส้นผ่าน 
    ศูนย์กลาง ๙ มิลลิเมตร และเหล็กแบนหนา ๔ มิลลิเมตร กว้าง ๐.๐๕ มิลลิเมตร 
    คลาดเคลื่อนไม่ครบตามความเป็นจริงตามแบบแปลนที่ก าหนด 
             -  เหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๙ มิลลิเมตร ค านวณไว้ ๗๐ เส้น  ซ่ึง 
                                          แบบแปลนใช้จริง จ านวน ๑๓๔ เส้น 
             -  เหล็กแบนหนา ๔ มิลลิเมตร ค านวณไว้ จ านวน ๑๑๕ ท่อน  ใช้จริง 
              จ านวน ๑๔๘ ท่อน 
     ซึ่งผู้รับจ้างไม่สามารถท าได้ จึงจ าเป็นต้องปรับเพ่ิมงบประมาณอีก  
                                          จ านวน ๓๖,๐๐๐ บาท เพ่ือด าเนินโครงการดังกล่าว 
     จึงต้องโอนงบประมาณรายจ่ายจากงบประมาณอีกจ านวน ๓๖,๐๐๐  
                                          บาทเพ่ือด าเนินการโครงการดังกล่าว 

     จึงจ าเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายจากงบประมาณเหลือจ่าย มาตั้ง 
    จ่ายทั้ง ๒ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๘,๐๐๐ บาท โดยขอสภาฯ อนุมัติโอน 
    งบประมาณรายจ่ายดังนี้ 
     - ขอโอนลดงบประมาณจากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หมวด 
    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ เพ่ือจ่ายเป็นค่า 
    ก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเสริมผิวถนนเดิมสายหนองไก่ด าสะพาน  
    อบจ. - สุดเขตต าบลบางจากคลองทิ้งน้ าฝั่งทิศเหนือ ตั้งไว้ ๕๓๙,๙๐๐ บาท 
    งบประมาณคงเหลือ ๔๗๑,๐๐๐ บาท  ขอโอนลด จ านวน ๗๘,๐๐๐ บาท เงิน 
    คงเหลือหลังโอน ๓๙๓,๐๐๐ บาท   จึงขอให้สภาฯ  พิจารณาอนุมัติ   

นายวิเชียร  ไกรวิลาศ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมอนุมัติ 
ประธานสภาฯ   โอนงบประมาณรายจ่ายตามรายการดังกล่าว 

 

 

                          /ที่ประชุม.... 



 

- ๓ - 

ที่ประชุม   มีมติอนุมัติ 

    ๓.๒ เรื่อง พิจารณาอนุมัติการกันเงินกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปี 

นายประทีป  เณรตาก้อง  เนื่องจากมีความจ าเป็นต้องด าเนินโครงการซ่อมแซมถนน คสล.บ้านนาโพธิ์  
เลขานุการสภาฯ   นอกพร้อมลงหินคลุกไหล่ทางทั ง ๒ ข้าง ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร  
                                          ยาว ๒๕ เมตร หนาเฉลีย่ ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๑  
                                          ตร.ม.  พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางทั ง ๒ ข้าง งบประมาณ ๔๒,๐๐๐ บาท  

     โครงการก่อสร้างถนนเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน  าสายบ้านนาย 
    เสี่ยน หมู่ที่ ๑ ปริมาณงานขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕  
    เมตร หรือมีพื นที่ เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๑๐ ตารางเมตร รางระบายน  า ขนาด
    กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร และฝาปิดตะแกรงเหล็ก  
    ยาว ๕๕ เมตร รวมงบประมาณ ๓๔๐,๐๐๐  บาท แต่ไม่สามารถก่อหนี ผูกพันได้
    ทันก่อนสิ นปีงบประมาณตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ
    เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน พ.ศ.๒๕๔๗ และ แก้ไขเพ่ิมเติม       
    ข้อ ๕๙ ก าหนดให้กรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้
    ก่อหนี ผูกพันแต่มี ความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินต่อไปอีก ให้ขออนุมัติกันเงินต่อ 
    สภาฯ อีกไม่เกิน ๑ ปี จึงขอให้สภาฯ พิจารณาอนุมัติกันเงินส าหรับโครงการ 
    ดังกล่าว 

นายวิเชียร  ไกรวิลาศ  มีสมาชิกท่านใด จะซักถามหรือไม่ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมอนุมัติกันเงินทั ง ๒  
ประธานสภาฯ   โครงการ 

ที่ประชุม   มีมตอินุมัติให้กันเงินทั ง ๒ โครงการ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยคะแนนเสียงเห็น 
    ด้วย ๕ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่อง อ่ืนๆ  

นายวิเชียร  ไกรวิลาศ  มีสมาชิกท่านใด จะเสนอเรื่องใด เพิ่เติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอปิดประชุม 
ประธานสภาฯ    

ปิดประชุมเวลา  ๑๑.๓๐ น. 

      

      (นายประทีป  เณรตาก้อง) 
           เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลต้นมะพร้าว  
                                                                 ผู้จดรายงานการประชุม 
     
 



         /คณะกรรมการตรวจรายงาน...... 
 
 

- ๔ - 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 
(ลงชื่อ)    ประธานกรรมการ 
         ( นายสาคร  ทัศมาลา) 
 
 
(ลงชื่อ)    กรรมการ 
           ( นายอภิสันต์  บัวไสว) 

 

(ลงชื่อ)    กรรมการ               

              (นายแมน  พันธุ์หริ่ง)                  

       

       ลงชื่อ  

             ( นายวิเชียร  ไกรวิลาศ) 
                 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลต้นมะพร้าว 

      
 
   

 
   

 
       
 
   
   
   
  
 

 



 


